

Ai là Provident Title Company?

Công ty Provident Title khai trương vào ngày 3 tháng 3 năm 1986 với chỉ 9 nhân viên và cam kết trở thành một trong những công ty tiêu đề theo định hướng dịch vụ hàng đầu trong khu vực hoạt động của chúng tôi. Với triết lý đó, công ty hiện đã phát triển lên đến hơn 100 nhân viên, các khách hàng của Provident Title đánh giá cao mức độ dịch vụ của công ty, yêu cầu công ty mở rộng giấy phép sang các quận xung quanh.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2005, năm quận bổ sung ở Nam California đã được Bộ trưởng Bộ Bảo hiểm Tiểu bang California chấp thuận.

Với dịch vụ đặc biệt liên tục của chúng tôi và sự công nhận chuyên môn của công ty, khách hàng đã yêu cầu công ty mở rộng dịch vụ của chúng tôi sang Bắc California.

Công ty Provident Title đã mở rộng thêm mười lăm quận ở Bắc California. Sự chấp thuận này đã được Bộ Bảo hiểm Bang California cấp và được ban hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2019. Sự phát triển và mở rộng của Công ty Quyền sở hữu Giám đốc đã rất nổi bật. Mức độ dịch vụ của chúng tôi luôn duy trì ở mức phi thường như đã được khách hàng của chúng tôi chứng thực.

Người bảo lãnh của chúng tôi là ai?

Công ty bảo hiểm quyền sở hữu đầu tiên của Mỹ, Công ty bảo hiểm quyền sở hữu Bắc Mỹ, Công ty quyền sở hữu và bảo lãnh Stewart và Công ty bảo hiểm quyền sở hữu Westcor.

Bạn có một sự lựa chọn?

Tất nhiên là có, Vui lòng thông báo cho đại lý đóng của bạn thông số kỹ thuật của Bảo hiểm quyền sở hữu sẽ được phát hành.

Những điều trên có nghĩa là gì?

Công ty Quyền sở hữu Nhà cung cấp được phép ban hành Chính sách Bảo hiểm Quyền sở hữu từ bất kỳ Công ty Bảo hiểm Quyền sở hữu nào được liệt kê ở trên. Có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà bảo lãnh phát hành của chúng tôi, chúng tôi hành động theo cách tiếp cận thực tế với họ để kết thúc thành công các giao dịch.

Công ty Provident Title được thành lập bởi những người sáng lập để cung cấp không chỉ dịch vụ, mà còn là dịch vụ thông thường.

Dịch vụ đầu tiên và doanh nghiệp sẽ làm theo!



OFFICE 1.800.794.8094

ORANGE COUNTY OFFICE
2200 W. ORANGEWOOD AVE #140 • ORANGE 92868

WWW.PROVIDENTTITLE.COM

CORPORATE OFFICE
13245 RIVERSIDE DR #450 • SHERMAN OAKS 91423

CS DEPT 1.800.794.0223

EL SEGUNDO OFFICE
615 N. NASH ST #308 • EL SEGUNDO 90245